



ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ตามประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทราบ ดังนี้

๑. ประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม เรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ

๒. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๓.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๓.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งภายในวัน เวลาที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกำหนด

๔. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หรือจะพิจารณาให้พ้นจากราชการในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลไปแล้ว

๕. สำหรับการแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้จะดำเนินการแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคามแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายภาคิน ตีระพงษ์ไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม)

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ

ลำดับ	เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๖๐๕๐๐๑	นางสาวรุ่งฤดี สิงห์ล่อ	๑. เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานเทศบาล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคามแล้ว ๒. ผู้ไม่มาตามกำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

ลำดับ	เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๖๑๔๐๐๑	นางสาวณัฐ์ พลเรือง	๑. เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานเทศบาล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคามแล้ว ๒. ผู้ไม่มาตามกำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง
๒	๓๖๑๔๐๐๒	นายปิ่นฉัตร บุตรศาสตร์	
